

Thưa Quý Trưởng,

Nội San Trưởng vì nhiều lý do đã bị gián đoạn một thời gian khá dài, Trong kỳ trại Thăng Tiến 7 vừa qua, Chúng tôi đã được tân Ban thường vụ của Hội Đồng Trung Ương giao phó việc phát hành Nội San Trưởng. Cũng trong kỳ trại này các vị Hưởng Đạo Trưởng Niên đã khuyến khích và hứa sẽ cộng tác vào trong ban biên tập Nội San Trưởng để giúp chúng tôi có thể tái xuất hiện tờ Nội San của Phong Trào Hưởng Đạo Việt Nam Hải Ngoại như sự ước mong chung của HĐTU/HĐ Việt Nam cũng như của tất cả quý trưởng.

Mục Đích của Nội San Trưởng là góp phần vào sự phát triển phong trào Hưởng Đạo Việt Nam tại Hải Ngoại với sự đóng góp ý kiến xây dựng của quý trưởng qua các bài viết về cảm nghĩ riêng, qua những chia sẻ kinh nghiệm cầm đàn và qua những kinh nghiệm trong việc giáo dục trẻ em. Nội San Trưởng mong mỗi đón nhận tất cả các bài viết của các trưởng bằng tất cả mọi ngôn ngữ, Anh, **Pháp Việt**. Nội San Trưởng hy vọng sẽ là nhịp cầu thông cảm, nhịp cầu cảm thông của mọi tầng lớp tuổi. Độc giả của Nội San Trưởng không phải chỉ là các trưởng lớn tuổi, nhưng hy vọng độc giả của Nội San Trưởng sẽ là tất cả Hưởng Đạo Sinh Việt Nam các phụ huynh và tất cả các thân hữu của Phong Trào Hưởng Đạo trên Thế giới. Với sự đóng góp của quý trưởng, các phụ huynh, thân hữu, và các em Hưởng Đạo sinh, Nội San Trưởng sẽ có những trang sinh hoạt đặc biệt dành riêng cho từng lớp tuổi đặc biệt là cho các em lứa tuổi Thiếu Sinh trở lên.

Nội San Trưởng không nhất thiết là phải đồng quan điểm, hay có cùng suy nghĩ với những tác giả của các bài đăng trong tập san, Nhưng Nội San Trưởng muốn bao gồm những bài viết của mọi người với mục đích trưng bày những ý kiến riêng tư của mỗi cá nhân, những kiến thức, kinh nghiệm riêng của từng người có trách nhiệm giáo dục hoặc những quan điểm cá nhân để mỗi người đọc có cơ hội thu thập thêm rồi để mổ xẻ phân tích. Nhưng mỗi độc giả có quyền **tự do** để lãnh hội và suy nghĩ riêng tùy theo sự suy luận của từng cá nhân. Nội San Trưởng không có chủ trương bè phái và nhất định sẽ không làm một môi trường trung gian hay là làm một diễn đàn riêng của một nhóm nào. Vì thế Nội San Trưởng xin được miễn đăng những bài viết có tính cách chỉ trích cá nhân và gây hiềm khích chia rẽ.

Với sự đóng góp thường xuyên của quý trưởng, quý phụ huynh và thân hữu, cũng như của các em Hưởng Đạo Sinh, **Hy vọng** rằng Nội San Trưởng sẽ được phát hành đúng hạn kỳ và mang đến quý trưởng và tất cả các bạn đọc những món ăn bổ ích tinh thần.

Thân ái chào quý trưởng và các bạn Hưởng Đạo Sinh.
Nội San Trưởng